

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. เรื่อง ข้อเสนอแนะเบื้องต้นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๕ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการปรับปรุงข้อเสนอแนะต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการ ดังนี้

๑. ตอบหนังสือไปยังคณะอนุกรรมการประสานเพื่อรับความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรอื่น ในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

๒. เสนอความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกรอบแนวทางในการ พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ เช่น ประเด็นที่ดินและป่า การจัดการเหมืองแร่ การจัดการประมงพื้นบ้านในเชิงนโยบายและกฎหมาย การจัดการขยะ พลังงานทดแทนและพลังงานอนุรักษ์ การจัดการนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพผู้แสวงหาที่พักพิง การแก้ไขกฎหมาย เรื่องตรวจคนเข้าเมืองในเชิงนโยบายและกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน ความยากจนอย่าง รุนแรง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคน รุ่นต่อไป และความเสมอภาคหญิงชาย เป็นต้น โดยให้เสนอประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็น หลัก รวมทั้งเสนอเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือกับกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่ประเทศไทย เป็นภาคีสันติสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และควรเพิ่มการทำงานที่เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR ) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ในภูมิภาค

**๒. เรื่อง ขอให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันการเสนอชื่อนายชาติชาย สุทธิกลม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ควรรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย

**๓. เรื่อง แลกเปลี่ยนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเรียกร้องยุติการกระทำ ความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบแลกเปลี่ยนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเรียกร้องยุติการกระทำ ความรุนแรงต่อผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เผยแพร่ต่อไป

**๔. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และที่ ๕๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นรองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ ๗ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน